

HỘI ÁI-HỮU BIÊN-HOÀ

Website: <https://www.bienhoatx.com>

Email liên lạc: datlam1951@yahoo.com

Hội Ái-Hữu Biên-Hoà hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài: **Tản Mạn Biên-Hoà, 1924** của đồng hương **Huỳnh H. Hiền** sưu tầm gửi về đóng góp trên diễn đàn Hội. Hội chân thành cảm tạ tác giả. Kính mời. **Trân trọng.**



Núi Châu-Thới

Từ đỉnh núi Châu-Thới, người ta khám phá ra một bức tranh toàn cảnh rộng lớn bao quát vùng đồng bằng Đồng-Nai và sông Sài-Gòn. Bức tranh toàn cảnh này, có giới hạn từ phía Bắc giáp bóng Núi Bà-Đen, phía Nam giáp cụm đỉnh núi Bà-Rịa. Dưới tầm nhìn cận cảnh, dòng sông Đồng-Nai trong xanh êm đềm xuôi dòng mà bên phải và bên trái của dòng sông này là những cánh đồng lúa trải dài, với những khu vườn và những ngôi làng; xa hơn là vành

đai rừng tối âm u. Muốn lên đỉnh núi Châu Thới, dân chúng phải đi theo một con đường mộc mạc, uốn lượn qua những bụi cây dày và những cây cổ thụ bao phủ dẫn đến đỉnh của nó, phải mất chừng mười lăm phút, nơi có một ngôi chùa nhỏ uy nghiêm.

Phong cảnh hùng vĩ hơn với ngọn núi Bửu Long. Dưới chân núi, một cầu thang làm bằng những khối lớn bằng đá hoa cương xanh giống nhau dẫn thẳng, dưới vòm cây xanh, đến khu vườn nhỏ của chùa Bửu-Phong. Ngôi chùa chứa một số mẫu vật điêu khắc bản địa tuyệt đẹp được chạm khắc trên loại đá hoa cương này với loại thớ gỗ nổi tiếng về độ tinh xảo và khả năng bền vững. Các cột và bệ thờ của chùa được trang trí bằng các họa văn hình Rồng và Rắn có cánh, đáng chú ý ở đây vì sự khéo léo và tính cách hài hoà của chúng. Gần chùa là những khối đá hoa cương có biệt danh là Long-Đầu-Thạch (Đầu Rồng) và Hổ-Đầu-Thạch (Đầu Hổ), được bao phủ bởi những dòng chữ và những đồ vật được nhiều người tôn kính.

Dịch vụ giao thông từ Biên-Hoà/Sài-Gòn và các tỉnh lân cận bằng các dịch vụ xe hơi (ô-tô) thường xuyên. Trong đoàn xe này, có loại xe Alpine, khá thoải mái. Giữa Sài-Gòn và Biên-Hoà, các chuyến khởi hành rất thường xuyên trong ngày. Ngoài ra, còn có dịch vụ xe hơi từ Sài-Gòn đến Bà-Rịa và Vũng-Tàu, và tất cả các thị trấn trên Đường Thuộc Địa Số 1 (Quốc Lộ 1).

Dịch vụ bưu điện phục vụ Biên-Hoà, Long-Thành và Phước-Thiện. Một tuyến khác, nằm giữa Biên-Hoà và Thủ-Dầu- Một đã bị đình chỉ một thời gian.

Huỳnh H. Hiên

Trích trang 145 -146, La Cochinchine Orientale. Monographie de la province de Biênhoa, par M. Robert, Author: Robert, M. Auteur du texte

Publisher Impr. L. Minh (Saïgon), Publication date: 1924